



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 หน้า 20 มูลค่าข่าว 276,408.-

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



สาวต่างพากันทึ่งท้าว!! เมื่อนายแบบหล่อครบเครื่อง ไอ้ต-รัชชธีร์ วรโรจน์โยธิน ค้าตำแหน่ง GQ MAN 2019 สุภาพบุรุษสุดมีสไตล์ที่สุดแห่งปีคนที่ 5 ของประเทศไทย ซึ่งนิตยสาร GQ THAILAND จัดการประกวดขึ้นในปาร์ตี้สุดชิล "The GQ Gentleman Search 2019" ณ Flamenco The Helix ชั้น 9 ศูนย์การค้าดิ เอ็มควอเทียร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณัฐวุฒิ แสงชูวงษ์ บรรณาธิการบริหาร GQ THAILAND กล่าวว่าเป็นประจำทุกปีที่ GQ THAILAND นิตยสารได้สไตล์แถวหน้าสำหรับผู้ชาย ซึ่งไม่เพียงเป็นผู้มีตำแหน่งแต่ยังนำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตที่เทียบเทียมในทุกแง่มุม ภายใต้การบริหารโดยบริษัท เซเวนดีพีดี มีเดีย จำกัด ทำการค้นหาสุภาพบุรุษผู้ดูดีมีสไตล์เป็นตัวแทนผู้ชายที่สะท้อนถึงความเป็น GQ THAILAND โดยปีนี้ได้เปิดโอกาสให้หนุ่มไทยผู้มีความมั่นใจ

ในตัวเองสมัครเข้าร่วมประกวด "The GQ Gentleman Search 2019" ก่อนจะทำการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้ายมาร่วมกิจกรรมและเปิดให้คนไทยทั่วประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือกสุภาพบุรุษผู้ดูดีมีสไตล์ที่สุดแห่งปีผ่านการโหวตทาง www.gqthailand.com และได้ผู้ผ่านเข้ารอบ 3 คนสุดท้าย จนกระทั่งการประกวดเดินทางมาถึงเส้นชัย ผู้คว้ารางวัล GQ MAN 2019 คือ ไอ้ต-รัชชธีร์ วรโรจน์โยธิน นักแสดงและนายแบบมากเสน่ห์วัย 24 ปี ที่ฝากฝีไม้ลายมือไว้ในละครเรื่อง "สกาเวือน" ทางช่อง 7 HD ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ แก้ว-ณัฐฐชัย ชัยมนตรีธนสิน สถาปนิกมากมั่งวัย 26 ปี และ บอส-ไปร่ม ชีพอรานิช นักศึกษาปริญญาโทหน้าใสวัย 28 ปี จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับประวัติของ ไอ้ต-รัชชธีร์ GQ MAN 2019 จบการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกการแสดงและกำกับการแสดง มีความฝัน



อยากเป็นเบื้องหลังในระดับผู้กำกับแต่ด้วยความหล่อคมเข้ม จึงทำให้เขาอยากอยู่เบื้องหน้าเป็นนักแสดงแทน และเหตุผลที่ชักพาให้เขาประกวดอีกครั้งคือ การประกวดจะทำให้เขาได้รู้จักกับผู้คนหลากหลายสาขาอาชีพ ไอ้ตยังบอกถึงนิยามของการเป็นหนุ่ม GQ MAN 2019 ในมุมมองของตนเองว่า อันดับแรกต้องรู้จักคุณค่าของตัวเองก่อนเมื่อเรารู้คุณค่าของตัวเองแล้วและสามารถนำคุณค่าที่เรามีไปดูแลคนรอบข้าง รู้ว่าตัวเองเก่งและพัฒนาไปในทางใด และเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ นั่นจึงถือว่าเป็น GQ MAN อย่างแท้จริง.